



Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

THƯ NGỎ MỜI TÀI TRỢ

QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN KHOA DU LỊCH HỌC, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị và các anh/chị/em cựu sinh viên

Lời đầu tiên, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xin gửi tới quý cơ quan, đơn vị, các anh/chị/em cựu sinh viên lời chúc sức khỏe, thành công và lời chào trân trọng.

Thưa các quý vị, các anh/chị/em, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở trọng điểm quốc gia đào tạo về du lịch. Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Khoa đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Khoa đã đào tạo được gần 3000 cử nhân, 500 thạc sĩ, trong đó nhiều người giữ các cương vị khác nhau trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các trường, viện nghiên cứu...

Trong suốt những năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên các hệ của Khoa đã khắc phục khó khăn để đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Tiếp nối truyền thống đó, hiện nay Khoa cũng có nhiều sinh viên vượt khó học giỏi, hoạt động phong trào Đoàn, Hội tốt. Tuy nhiên, cũng do nhiều yếu tố đặc thù, sinh viên theo học tại Khoa hiện nay phần lớn đến từ các tỉnh, khu vực nông thôn, vùng núi ... Nhà Trường cũng đã tạo điều kiện triển khai chế độ miễn, giảm học phí, trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Dẫu vậy, nguồn kinh phí của Nhà nước cũng như quỹ hỗ trợ của Nhà trường còn hạn hẹp nên việc hỗ trợ các em còn nhiều hạn chế.

Chia sẻ những trăn trở đó, Khoa Du lịch học nói chung và các em sinh viên nói riêng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, động viên hiệu quả từ nhiều quý cơ quan, đơn vị và các anh/chị/em cựu sinh viên của Khoa. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các quý vị vì điều đó. Để thống nhất **tập trung và duy trì bền vững** sự hỗ trợ quý báu đó của quý vị và anh/chị/em cựu sinh viên, Khoa Du lịch học thành lập "**Quỹ học bổng, hỗ trợ sinh viên Khoa Du lịch học**" nhằm động viên, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; khuyến khích sự đóng góp của những sinh viên tích cực trong hoạt động đoàn thể; ghi nhận những thành tích học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên có kết quả xuất sắc.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA DU LỊCH HỌC

Tầng 5, nhà B, 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội - Web: www.fts.ussh.edu.vn
Tel: 844. 3858 4605 / 3858 8591 - Fax: 844. 3858 3726 - Email: khoadulichhoc@gmail.com

Với tinh thần trao truyền tiếp nối những giá trị tốt đẹp từ thế hệ sinh viên đi trước tới những thế hệ sinh viên của hiện tại cũng như trong tương lai, Khoa Du lịch học trân trọng kêu gọi và mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, các anh/chị/em cựu sinh viên vào Quỹ học bổng của Khoa.

Mọi sự đóng góp tùy theo khả năng của các anh/chị/em (một lần hoặc thường xuyên). Khoa sẽ xây dựng các tiêu chí cụ thể, rõ ràng để xét tặng học bổng và sẽ mời đại diện đơn vị, tổ chức, cá nhân tài trợ đến dự để trao tận tay những sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên đạt thành tích cao, sinh viên có nhiều đóng góp vào những dịp phù hợp. Mọi hoạt động thu, chi cũng như các kế hoạch triển khai cụ thể sẽ được thông tin công khai, minh bạch tới toàn thể anh/chị/em.

Quý cơ quan, đơn vị và các anh/chị/em cựu sinh viên có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản: 0011001318140, chủ tài khoản: **Trương Thị Kim Chi**, tại: **Sở giao dịch Vietcombank, Hà Nội**. Nội dung: **[Tổ chức/cá nhân] Đóng góp quỹ học bổng sinh viên Khoa Du lịch học**.

Chúng tôi mong mỏi và tin tưởng rằng với sự chung tay đóng góp trí tuệ, tinh thần và vật chất của quý cơ quan, đơn vị, các anh/chị/em cựu sinh viên, **“Quỹ học bổng, hỗ trợ sinh viên Khoa Du lịch học”** sẽ trở thành một nguồn động viên to lớn, kịp thời và tạo ra hiệu ứng lan tỏa tinh thần “trương thân tương ái” tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG KHOA

TS. Phạm Hồng Long